

1 ที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือและการพัฒนาระบบ
2 Sandbox ซึ่งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนจะได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาต่อไปนั้น หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
3 เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้นำในเรื่องดังกล่าวด้วย

4 มติ ที่ประชุมรับทราบ

5
6 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562
7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

8 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

9 หน้า 23 บรรทัดที่ 1 ขอให้แก้ไขจากเดิม “... จำนวน 3 คน” เปลี่ยนเป็น “... จำนวน 4 คน”

10 และรองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ขอให้บันทึกความเห็นตามเจตนารมณ์คือ
11 ไม่เห็นด้วย ยกเว้นจะสามารถต่อรองราคาได้เท่ากับผู้เสนอราคาต่ำสุด

12 ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบและหลังจากการตรวจสอบและแก้ไข
13 เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานฉบับดังกล่าว

14
15 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

16 4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

17 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

18 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย
19 งบลงทุน ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
20 ที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

21
22 4.2 ขอความเห็นชอบการขอแก้ไขนามสกุลผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
23 ประจำปีการศึกษา 2561

24 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

25 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

26 1. เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขนามสกุลผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
27 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่เสนอ

28 2. อนุมัติหลักการสำหรับกรณีความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดจากการใส่ข้อมูลหรือพิมพ์
29 ข้อมูลผิดพลาด หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามขั้นตอนและผ่าน
30 กระบวนการมาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขในฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาให้
31 ถูกต้องได้เพื่อเป็นการรักษาสีของชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

32 ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการ
33 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

34
35 ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
36 ฝ่ายต่าง ๆ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

4.3 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบและเห็นชอบแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
 4 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับติดตามฯ ต่อไป

2. เห็นชอบให้ นายปรโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 กำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยแพนตำแหน่งที่ว่าง

4.4 รายงานความก้าวหน้ากระบวนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical Hub)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ากระบวนการก่อสร้าง
 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตและ
 ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่
 8/2562 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ให้เลื่อนเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แทน และให้ฝ่ายบริหาร
 มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภา
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 ต่อไป

5.2 ผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชกรวิไล ศรีแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วงศา เล้าศิริวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

5.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภา
 มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการขอยกเว้นไม่ดำเนินการตาม ข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559

1 5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และ
 2 พักชำระระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 3 - ผู้รักษาการแทนอธิการบดีขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว -
 4

5 5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 5.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา

7 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
 8 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต
 9 หนองคายรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 10 จึงเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา
 11

12 5.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
 13 โครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
 15 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ
 17

18 5.6 รองศาสตราจารย์นวรรตน์ วราอัสวปติ เจริญ ขอลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
 19 ฝ่ายการต่างประเทศ และการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่าง

20 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
 21 ฝ่ายการต่างประเทศของรองศาสตราจารย์นวรรตน์ วราอัสวปติ เจริญ และเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์
 22 สุตภักดิ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ดูแลภารกิจของฝ่ายการต่างประเทศไปพลางก่อน
 23 ตามการเสนอของผู้รักษาการแทนอธิการบดี
 24

25 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาพักท้วง

26 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

27 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,042 คน ตามการเสนอ
 28 ของมหาวิทยาลัย
 29

30 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

31 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

32 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 33 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ
 34

35 6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

36 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

- 37 1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
- 38 2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
- 39 หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ
 40

1 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

2 7.1 การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
3 มติ ที่ประชุมรับทราบ

4
5 7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดย
6 สภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมิถุนายน 2562
7 มติ ที่ประชุมรับทราบ

8
9 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา
10 มติ ที่ประชุมรับทราบ

11
12 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

13 8.1 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีหลักสูตรสหกิจศึกษา
14 ซึ่งต้องมีการฝึกงานและการติดตามนิเทศก์การฝึกงาน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสวัสดิการหรือสนับสนุนการฝึกงาน
15 ให้แก่นักศึกษาตลอดถึงพิจารณาปรับค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณาจารย์ที่ต้องเดินทางไปนิเทศก์
16 การฝึกงานเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

17 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

18 มติ ที่ประชุมรับทราบ และผู้รักษาการแทนอธิการบดีขอรับประเด็นดังกล่าวเพื่อหารือใน
19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

20
21 8.2 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชัยจตุพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบาย
22 เพื่อให้มีการต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เฉกเช่นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
23 ที่ยังคงมีนโยบายดังกล่าวเช่นเดิม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แต่ละคณะใช้เงินรายได้จ้างผู้เกษียณอายุราชการปีต่อปี
24 ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่คณะต่าง ๆ และไม่เป็นผลดีต่อคณะในระยะยาว

25 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเดิมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้ให้
26 ข้อมูลว่า สำนักงบประมาณไม่จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับการต่อเวลาราชการของคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

27 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

28 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
29 อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง

30
31 8.3 นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สโมสรขอนแก่นมอดินแดง ได้เลื่อนชั้น
32 ขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านให้การสนับสนุนด้วย และขอตั้งข้อสังเกตในนามของศิษย์เก่า
33 วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีการย้ายสำนักงานที่ตั้งของสภาวิศวกรจากเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อขัดข้องต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง
35 ทางการศึกษาและเป็นศูนย์รวมของการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรที่หลากหลายของภาคอีสาน ดังนั้น สภาวิศวกรควรตั้ง
36 สำนักงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดิม

37 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ
38 กีฬาต่าง ๆ ขอให้ทบทวนและสนับสนุนเรื่องการกีฬาเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำและมีบทบาทด้านภารกิจกีฬาที่ใหญ่
39 ที่สุดในภาคอีสานต่อไป

